



สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร

ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

1. 'ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่'พีชฮีโร่ต่อยอดผลิตภัณฑ์รับภัยแล้ง (หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพุธที่ 19-22 พฤศจิกายน 2015)

ปีหน้า 2559 เชื่อว่าเผาจริงสำหรับ ปัญหาภัยแล้ง กลุ่มผู้ประกอบการใน กลุ่มธุรกิจเกษตร คงต้องเตรียม รับมือกับผลผลิตที่อาจจะไม่เพียงพอในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พืชทางเลือกอื่น ๆ อย่างเช่นถั่วเขียว ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และ กรมวิชาการเกษตรร่วมกันปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ทนแล้งได้มากขึ้น สามารถที่จะปลูก เก็บเกี่ยวทดแทน สินค้าเกษตร อื่น ๆ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ขณะที่ วัตถุประสงค์ต้นน้ำ อย่าง เมล็ดถั่วเขียว ก็ยังมีความต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดต้นน้ำ ทาง สวทช.และกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวออกมา ทั้งหมด 6 พันธุ์ ทนแล้ง ให้ผลผลิตมาก โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานในปี 2559 ที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 500 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

เช่น จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม ฯลฯ และขยายผลเมล็ดพันธุ์ ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดถั่วเขียว เป็นพื้นที่ 7,700 ไร่โดยพื้นที่ เป้าหมาย เช่น เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พิษณุโลก สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น คาดว่าจะสร้าง รายได้ ให้แก่เกษตรกร 800 ครอบครัว หรือราว ๆ 4,000 คน สามารถส่งเมล็ดถั่วเขียวจำหน่ายแก่โรงงานแปรรูปวุ้นเส้นถั่วเขียวจำนวน 1,500 ตัน

2. คอลัมน์: ดินดำน้ำดี: นราธิวาส พลิกนาร้าง 4 อำเภอปลูกข้าวหอมกระดังงา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เกษตร และสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอดากใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการ ดำเนินการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่ จ.นราธิวาส

โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดมีการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการทิ้งพื้นที่นาไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนา ข้าวหอมกระดังงาให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และถือเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นจุดเด่นของอำเภอดากใบที่ สามารถส่งจำหน่ายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายอำนาจ ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอดากใบมีพื้นที่นาร้าง ลดลงจากเมื่อก่อนมาก ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่ 6,500 ไร่ ปัจจุบัน เหลือ 4,500 ไร่ อยู่ในพื้นที่ของ ต.พร่อน ต.ไพร วัน ต.นาค ต.โฆสิต และ ต.สาละใหม่ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการร่วมกับหลายๆ หน่วยงานใน การส่งเสริมเพื่อให้มีการพลิกฟื้นนาร้างมาเป็นนาข้าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวที่นิยมบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ด้าน นายสวัสดิ์ อ่อนประชู ผู้จัดการ โรงสีข้าวพิบูลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ที่ ปลูกข้าวหอมกระดังงาโดยรวมจะมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากมีการ ขยาย

ตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริม ให้เกษตรกรชาวนาปลูกข้าวหอมกระดังงา เพิ่มจากเดิมก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีปริมาณรายได้ที่มากขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีการส่งเสริม "ข้าวกล้อง" ที่ผลิตจากข้าวหอมกระดังงา มาเป็นของขวัญแทนความรัก ความผูกพันและห่วงใยในการส่งมอบความสุขให้กันของผู้คนโดยทั่วไปด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโรงสีข้าวพิบูลทอง อ. ตากใบ จ.นราธิวาส.

3. ชาวนายืมปลูกแตงกวาดี

(หนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558)

ภายหลังจังหวัดอ่างทองทำความเข้าใจกับชาวนาเรื่องต้นทุนน้ำช่วงหน้าแล้งต่ำ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ โดยทางเกษตรจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แนะนำการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนสร้างรายได้หลังจากหยุดการทำนา

น.ส.ผ่องพรรณ ปานทอง อายุ 28 ปี ชาวนาหมู่ 4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา กล่าวว่า มีที่นาจำนวน 5 ไร่ หลังได้รับคำแนะนำจากเกษตรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสู้ภัยแล้ง โดยใช้เงินลงทุน ค่าแรง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เพียง 10,000 บาทเศษ และใช้เวลาอีก 1 เดือนกว่าก็จะเก็บผลผลิตได้แล้ว คาดเก็บผลผลิตได้ประมาณวันละ 500 กิโลกรัม โดยขายส่งอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 10 บาท เก็บขาย 2 งวดก็คุ้มทุน ที่เหลือก็เป็นกำไรอย่างงาม และหากเก็บเกี่ยวแตงกวาหมดแล้ว ก็จะทำการปลูกถั่วฝักยาวเพื่อเป็นการฟื้นฟูแร่ธาตุในดินในครั้งต่อไป--จบ--

'ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่'พีชอีโร่ต่อยอดผลิตภัณฑ์รับภัยแล้ง

Source - ประชาชาติธุรกิจ (Th)

ฉบับวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2015

ปีหน้า 2559 ชาวเขาเผาจริงสำหรับ ปัญหาภัยแล้ง กลุ่มผู้ประกอบการใน กลุ่มธุรกิจเกษตร คงต้องเตรียม รับมือกับ ผลผลิตที่อาจจะไม่เพียงพอในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พืชทางเลือกอื่น ๆ อย่างเช่นถั่วเขียว ที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา และ กรมวิชาการเกษตรร่วมกันปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ทนแล้งได้มากขึ้น สามารถที่จะปลูก เก็บเกี่ยวทดแทนสินค้าเกษตร อื่น ๆ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ขณะนี้ วัตถุประสงค์ ต้นน้ำ อย่าง เมล็ดถั่วเขียว ก็ยังมีความต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมอาหาร

ข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรระบุ ปี 2558 ไทยมีพื้นที่ผลิตถั่วเขียวประมาณ 829,145 ไร่ มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ โดยประมาณ 4,146 ตัน แต่รัฐผลิตได้ 617 ตัน หรือร้อยละ 15 ของความต้องการเมล็ดพันธุ์ทั้งประเทศ ขณะที่ความต้องการ ในการใช้ผลผลิตถั่วเขียวในประเทศประมาณ 100,000 ตันต่อปี โดยมีโรงงานแปรรูปถั่วเขียวรายใหญ่ ๆ ประมาณ 4 โรง ซึ่ง กำลังการผลิตปีละ 15,000-20,000 ตันต่อปี ที่เหลือเป็นโรงงานขนาดกลางและเล็กอีกกว่า 10 โรงงาน

โดยถั่วเขียวจะกระจายไปอยู่ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น การผลิตแป้ง วุ้นเส้น เพาะเป็นถั่วงอก และเข้าสู่โรงงานทำ ใส้ขนม ในอุตสาหกรรมอาหาร และเป็นส่วนประกอบ อาหารอื่น ๆ

ปัจจุบันภัยแล้งทำให้การปลูกถั่วเขียวในแถบ CLMV ไม่เพียงพอกับความต้องการและมีการสั่งซื้อจากประเทศไทย จำนวนมาก และตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและการส่งออก

ถั่วเขียวอีโร่พันธุ์ใหม่มาแล้ว

เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดต้นน้ำ ทาง สวทช.และกรมส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา มีการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวออกมา ทั้งหมด 6 พันธุ์ ทนแล้ง ให้ผลผลิตมาก โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงาน ในปี 2559 ว่าจะผลิตเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จำนวน 500 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ

เช่น จังหวัดตาก เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุทัยธานี นครปฐม ฯลฯ และขยายผลเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิต เมล็ดถั่วเขียว เป็นพื้นที่ 7,700 ไร่โดยพื้นที่ เป้าหมาย เช่น เพชรบูรณ์ อุทัยธานี พิษณุโลก สระบุรี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทอง ราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เป็นต้น คาดว่าจะสร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร 800 ครอบครัว หรือราว ๆ 4,000 คน สามารถส่งเมล็ดถั่วเขียวจำหน่ายแก่โรงงานแปรรูปวุ้นเส้นถั่วเขียวจำนวน 1,500 ตัน

ขณะที่ สวทช.ภาคเหนือมีแผนที่จะให้เกษตรกรปลูกถั่วเขียวทดแทนการปลูกข้าวโพดอีกด้วย

วุ้นเส้นยีนยัน เทรนด์สุขภาพแรง

สำหรับระยะใกล้ การปลูกถั่วเขียวเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร แทบจะไม่เพียงพอ เพราะนอกจากจะใช้ในประเทศแล้ว เรายัง ส่งขายเพื่อนบ้านด้วย

คุณจรัญญา เหลี่ยมสมบัติ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ บริษัท สิทธิพันธ์ จำกัด ผู้ผลิตวุ้นเส้นตราต้นสน กล่าวว่

"ตอนนี้ปัญหาแรกคือ การปลูกให้พอกับ ตลาดในและต่างประเทศที่มีความต้องการมากพอ ๆ กัน ส่วนการมองหา นวัตกรรมใหม่ ๆ เรามองว่าถั่วเขียวเป็นอาหารสุขภาพ อย่างเช่น วุ้นเส้น สามารถใช้เป็นอาหารทดแทนสำหรับคนเป็น เบาหวานได้ เพราะการย่อยของวุ้นเส้นทำให้อัตราน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และดีบ่อนไม่ต้องทำงานหนัก ซึ่งเป็นผลดีสำหรับผู้ที่มียาโรคเบาหวาน และผู้ที่มี ความเสี่ยง

นอกจากนี้ ต่างประเทศ ในเกาหลี ก็มีความต้องการในการนำไปทำเป็นแป้ง กวนเป็นวุ้น สำหรับรับประทานด้วย

ด้านมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา โดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่นนำความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องถั่วเขียวแก้วร้อนใน มาศึกษาและสกัดสารสำคัญ และการวิจัยยังเน้นไปที่สังคมผู้สูงวัย ตำรับอาหารพื้นบ้าน ที่วิเคราะห์คุณค่าทาง โภชนาการที่ชัดเจน เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ให้กับผู้สนใจอีกด้วย--จบ--

เดลินิวส์

คอลัมน์: ดินดำน้ำดี: นราธิวาส พลิกนาร้าง 4 อำเภอปลูกข้าวหอมกระดังงา

Source - เดลินิวส์ (Th)

หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ที่ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส สหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอตากใบ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการพลิกฟื้นนาร้างเพื่อการปลูกข้าวในพื้นที่ จ.นราธิวาส

โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.ตากใบ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดมีการประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรทำนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้มีการทิ้งพื้นที่นาไปทำอาชีพอื่น อีกทั้งมีการส่งเสริมพัฒนาข้าวหอมกระดังงาให้เป็นที่ต้องการของท้องตลาด และถือเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นจุดเด่นของอำเภอตากใบที่สามารถส่งจำหน่ายทั้งในพื้นที่และที่อื่น ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรทำนาถือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางจังหวัดนราธิวาสเอง มีการส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2559 นี้จังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณ 4,600,000 บาท ในการเข้าไปขยายพื้นที่การปลูกข้าวหอมกระดังงาจากเดิมที่มีอยู่ 2,000 ไร่ ในพื้นที่ อ.ตากใบ โดยจะส่งเสริมอีก 1,000 ไร่ ในพื้นที่ของ อ.ตากใบ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี และ อ.เมือง เพื่อผลิตข้าวหอมกระดังงาสู่ท้องตลาดให้ มากขึ้น

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมไม่ให้เกษตรกร ทรขวานาเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น โดย ทิ้งให้พื้นที่นาต้องร้างเหมือนเมื่ออดีตที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดจะมีการเร่งพัฒนากระบวนการ ผลิตข้าวหอมกระดังงาอย่างครบวงจร ทั้งบรรจุภัณฑ์จากข้าวที่แปรรูปแล้ว ตลอดถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ข้าวหอมกระดังงาคุณภาพ และตลาดให้การรองรับ โดยมีการสนับสนุนรถดำนานา รถเกี่ยวข้าว รถไถ ตลอดถึงการให้องค์ความรู้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจด้านการปลูกข้าว เพื่อทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าต่อไป

ด้าน นายอำนาจ ฤทธิชัย เกษตรจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่อำเภอตากใบมีพื้นที่นาร้างลดลงจากเมื่อก่อนมาก ซึ่งจากเดิมที่มีอยู่ 6,500 ไร่ ปัจจุบัน เหลือ 4,500 ไร่ อยู่ในพื้นที่ของ ต.พร่อน ต.ไพรวัน ต.นานาค ต.โฆษิต และ ต.สาลาใหม่ ซึ่งทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส ได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานใน การส่งเสริมเพื่อให้มีการพลิกฟื้นนาร้างมาเป็นนาข้าวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงา ซึ่งเป็นข้าวที่นิยมบริโภคของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้

ด้าน นายสวัสดิ์ อ่อนประชู ผู้จัดการ โรงสีข้าวพิบูลทอง อ.ตากใบ จ.นราธิวาส กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ ปลูกข้าวหอมกระดังงาโดยรวมจะมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากมีการ ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น และมีการส่งเสริม ให้เกษตรกรชาวนาปลูกข้าวหอมกระดังงา เพิ่มจากเดิมก็จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นและมีปริมาณรายได้ที่มาก ขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามสำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ทางจังหวัดนราธิวาส ได้มีการส่งเสริม "ข้าวกล้อง" ที่ผลิตจากข้าวหอมกระดังงา มาเป็นของขวัญแทนความรัก ความผูกพันและห่วงใยในการส่งมอบความสุขให้กันของผู้คนโดยทั่วไปด้วย ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานโรงสีข้าวพิบูลทอง อ. ตากใบ จ.นราธิวาส.

มติชน

ชวาณาอีมปลุกแตงกวาดี

Source - มติชน (Th)

หนังสือพิมพ์ฉบับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

ภายหลังจังหวัดอ่างทองทำความเข้าใจกับชวาณาเรื่องต้นทุนน้ำช่วงหน้าแล้งต่ำ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรังฤดูกาลผลิตใหม่ โดยทางเกษตรจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์แนะนำการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนสร้างรายได้หลังจากหยุดการทำนา

น.ส.ผ่องพรรณ ปานทอง อายุ 28 ปี ชวาณาหมู่ 4 ต.บ้านพราน อ.แสวงหา กล่าวว่า มีที่นาจำนวน 5 ไร่ หลังได้รับคำแนะนำจากเกษตรจังหวัดมาปลูกแตงกวาสู้ภัยแล้ง โดยใช้เงินลงทุน ค่าแรง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เพียง 10,000 บาทเศษ และใช้เวลาอีก 1 เดือนกว่าก็จะเก็บผลผลิตได้แล้ว คาดเก็บผลผลิตได้ประมาณวันละ 500 กิโลกรัม โดยขายส่งอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 10 บาท เก็บขาย 2 งวดก็คุ้มทุน ที่เหลือก็เป็นกำไรอย่างงาม และหากเก็บเกี่ยวแตงกวาหมดแล้ว ก็จะทำการปลูกถั่วฝักยาวเพื่อเป็นการฟื้นฟูแร่ธาตุในดินในครั้งต่อไป--จบ--

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน